
สรุปข่าวประจ าวันที ่7 มีนาคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- สกู๊ปหน้า 1: พพิาทส.ป.ก.ทับเขาใหญ ่ถือแผนที่กันคนละฉบับ? (ไทยรัฐ 8 มี.ค. 2567 กรอบบ่าย หน้า 1) 
- สปก.เขาใหญ่ ลัน่จบในศาล 2รมต.เท'กมธ.' (ไทยโพสต์ 7 มี.ค. 2567 หน้า 1) 
- คอลัมน์ โขลกข่าวต าทกุข ์(ไทยรัฐ 7 มี.ค. 2567 หน้า 17) 
- ส านักข่าวหัวเขียว: ยิ่งเร่งยิ่งบาน (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 2567 หน้า 1) 
- คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว (มติชน 7 มี.ค. 2567 หน้า 6) 

สื่อออนไลน ์
- (คลิป) ไฟไหม้ป่าต่อเนื่อง 5 วันท าฝุ่นจิ๋วปกคลุมเมืองเลยหนัก AQI เพิ่มสูงถึง 211 กระทบสุขภาพ  

(ผู้จัดการออนไลน ์6 มี.ค.2567) https://mgronline.com/local/detail/9670000020325 
- เลยอ่วม! ไฟป่าบนภูสะนาวโหมไหม้อย่างหนัก หมอกควันปกคลุมทั่วเมือง PM 2.5 พุ่งระดับแดง 

(บ้านเมือง 6 มี.ค.2567) https://www.banmuang.co.th/news/region/371717  
- ทหารสนธิก าลังดับไฟป่าภูสนาวตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านับร้อยไร่ (อปท.นิวส ์7 มี.ค.2567) 

https://www.opt-news.com/news/41517  
- สนธิก ำลังดับไฟป่ำภูสะนำว-ภูหินยอง 6 วัน ยังสู้ระดมป้องกันต่อ (NBT 7 มี.ค.2567) 

https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/140062/?bid=1  
- ยิ่งเร่งยิ่งบาน-นายกฯเศรษฐา ทวีสิน โล่งอกโล่งใจปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.ทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2,900 ไร่ คุย

กันจบเรียบร้อยด้วยดี (ไทยรัฐ 7 มี.ค.2567) https://www.thairath.co.th/news/politic/2768341  
- อินไซด์ถกพื้นที่ทับซ้อน‘เขาใหญ่’ 2กมธ.เชื่อโยงขบวนการ‘ทุจริต’-เจออีกคนต่างถิ่นยึดส.ป.ก.  

(แนวหน้า 6 มี.ค.2567) https://www.naewna.com/local/791418  
- 2 กมธ.การที่ดิน-มั่นคง ถกร่วมแก้ปม ส.ป.ก.รุกเขาใหญ่ จ่อชง ป.ป.ช.ลุยสอบ (กรุงเทพธุรกิจ 6 มี.ค.2567) 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1116447  
- "กมธ.ที่ดินฯ"เตรียมส่ง 10 รายชื่อคนต่างถิ่นส่อได้ที่ "ส.ป.ก." โดยไม่ชอบให้ ป.ป.ช.ฟัน เชื่อมีขบวนการทุจริต 

(สยามรัฐ 6 มี.ค.2567) https://siamrath.co.th/n/519412  
- สปก.เขาใหญ่ ลั่นจบในศาล 2รมต.เท‘กมธ.’  

(ไทยโพสต์ 7 มี.ค.2567) https://www.thaipost.net/one-newspaper/547489/  
- กมธ.ที่ดิน ถกปมพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ แฉพบ 10 รายชื่อคนต่างถิ่นส่อได้ที่สปก.  

(ไทยโพสต์ 6 มี.ค.2567) https://www.thaipost.net/x-cite-news/547170/  
- กฤษฎีกาแจงชดั ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิได้เฉพาะพื้นที่จ าแนกออกจากป่าถาวรเท่านั้น  

(เดลินิวส์ 6 มี.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3235715/  
- ‘ชัยวัฒน’์ ลั่นหมุดเขาใหญ่ให้จบในชั้นศาล-‘เลาฟั้ง’ ส่ง 10 รายชื่อ ส่อได้ที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบให้ ป.ป.ช.  

(มติชน 6 มี.ค.2567) https://www.matichon.co.th/politics/news_4457866  
- อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ย้ า พื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานฯ รุกที่ ส.ป.ก. สร้างถนนแนวตรวจ

การณ์ กันพื้นที่เป็นป่าใหม่  
(เรื่องเล่าเกษตร 6 มี.ค.2567) https://www.agrinewsthai.com/soil-and-water/115851  

- เปิดผลสรุปเกษตร MOU ทส. แก้ข้อพิพำทอุทยำนเขำใหญ่ เดินหน้ำ 4 แนวทำง  
(ประชำชำติธุรกิจ 6 มี.ค.2567) https://www.prachachat.net/economy/news-1517053  

- ประธาน กมธ.สาธารณสุข ห่วง จนท.ดับไฟป่า มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
(เชียงใหม่นิวส์ 6 มี.ค.2567) https://www.chiangmainews.co.th/social/3254845/  

- กรมอุทยานฯทุ่มงบ จ้างชาวบ้านเดือนละ 9 พันเฝ้า 1,580 จุด ระวังไฟป่า 17 จว.ภาคเหนือ  
(ข่าวสด 6 มี.ค.2567) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_8126947  
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ปีที่: 75 ฉบับที่: 24153
วันที่: ศุกร์ 8 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า 1: พิพาทส.ป.ก.ทับเขาใหญ่ ถือแผนที่กันคนละฉบับ?

รหัสข่าว: C-240308039008(7 มี.ค. 67/08:06) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 103.69 Ad Value: 207,380 PRValue : 622,140 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24153
วันที่: ศุกร์ 8 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า 1: พิพาทส.ป.ก.ทับเขาใหญ่ ถือแผนที่กันคนละฉบับ?

รหัสข่าว: C-240308039008(7 มี.ค. 67/08:06) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 103.69 Ad Value: 207,380 PRValue : 622,140 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9974
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: สปก.เขาใหญ่ ลั่นจบในศาล 2รมต.เท'กมธ.'

รหัสข่าว: C-240307008021(7 มี.ค. 67/04:35) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 68.46 Ad Value: 82,152 PRValue : 246,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9974
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: สปก.เขาใหญ่ ลั่นจบในศาล 2รมต.เท'กมธ.'

รหัสข่าว: C-240307008021(7 มี.ค. 67/04:35) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 68.46 Ad Value: 82,152 PRValue : 246,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24152
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: กีฬา/วิทยาการ-เกษตร

หน้า: 17(ล่าง)

คอลัมน์: โขลกข่าวตำทุกข์

รหัสข่าว: C-240307009113(7 มี.ค. 67/03:44) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 23.55 Ad Value: 47,100 PRValue : 141,300 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24152
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: สำนักข่าวหัวเขียว: ยิ่งเร่งยิ่งบาน

รหัสข่าว: C-240307009097(7 มี.ค. 67/03:06) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 54.56 Ad Value: 109,120 PRValue : 327,360 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16797
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: First Section/สังคม

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-240307020014(7 มี.ค. 67/02:52) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 54.63 Ad Value: 84,676.50 PRValue : 254,029.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16797
วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567
Section: First Section/สังคม

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-240307020014(7 มี.ค. 67/02:52) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 54.63 Ad Value: 84,676.50 PRValue : 254,029.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

(คลิป) ไฟไหม้ป่าต่อเนื่อง 5 วันท าฝุ่นจิ๋วปกคลุมเมืองเลยหนัก AQI เพิ่มสูงถึง 211 

กระทบสุขภาพ 

  

เลย - ไฟป่าไหม้โหมอย่างหนักบนภูสะนาวต่อเนื่องนาน 5 วัน ท าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เมืองเลยพุ่งระดับแดง ตรวจวัด
สภาพอากาศ AQI เพิ่มสูงถึง 211 ไมโครกรัมมีผลกระทบต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งระดมก าลังดับไฟ 
เผยหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองเพราะภูมิศาสตร์ถูกล้อมไปด้วยภูเขา 

  
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่บริเวณภูสะนาว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก ต.ศรีสองรัก  
อ.เมืองเลย ติดต่อตลอด 5 วันที่ผ่านมา ไฟป่าได้ลุกโหมปะทุขึ้นไหม้อย่างหนัก และได้ลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ค่ายศรี
สองรัก ต.ศรีสองรัก หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 พร้อมด้วยก าลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 28 ต่างระดม
พลเข้าช่วยกันสกัด ช่วงค่ าคืนของวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุดวันนี้ (6 มี.ค.) นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าภูสะนาว 
เราพยายามกันอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังดับไม่ได้ และวันนี้ได้ยกระดับโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ไฟป่าที่ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) มาช่วยดับไฟ โดยน าโดรนขึ้นบินเหนือแนวไฟ พร้อมกับระดมก าลังทั้งหน่วยงาน
ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ก าลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 พลเรือน  



พี่น้องประชาชน หน่วยป่าไม้ของกรมป่าไม้ โดยมีการรวมพลที่ค่ายทหารศรีสองรัก ซักซ้อมวางแผนขึ้นโดยจะใช้
ตามแผนวิชาการของกรมป่าไม้ ในขณะนี้ในด้านความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ ซึ่งไฟได้โหมไหม้มาตลอด  
5 วันยังไม่มีท่าทีจะดับได้ ในวันนี้จึงยกระดับการด าเนินการ 

  
ส่วนสภาพอากาศวันนี้ จากการตรวจวัดสภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.เลย โดยแอปพลิเคชัน Air4Thai โดยกรม
ควบคุมมลพิษ พบว่าในช่วงเช้ามีค่า AQI เพิ่มสูงถึง 211 ไมโครกรัม และยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5) มีค่าสูงถึง 85.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งทาง
จังหวัดคงต้องระดมหน่วยงาน ท้องถิ่น ปภ.ฉีดน้ าทั้งจังหวัด 

ส่วนสาเหตุมาจากในช่วงนี้จังหวัดเลย สภาพอากาศนิ่งมาก ตามสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยอยู่ในหุบเขา  
จึงส่งผลให้ฝุ่นละอองปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่น ส่วนในการเผาภายในจังหวัด จุดฮอตสปอตก็ขึ้นไม่เยอะ  
แต่อากาศมันนิ่งเท่านั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลยอ่วม! ไฟป่าบนภูสะนาวโหมไหม้อย่างหนัก หมอกควันปกคลุมทั่วเมือง PM 2.5 พุ่งระดับแดง 

 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การไหม้ป่าที่บริเวณภูสะนาว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภู
ห้วยหมาก ต.ศรีสองรัก  อ.เมืองเลย ติดต่อตลอด 5 วันที่ผ่านมา ไฟป่าได้ลุกโหมปะทุขึ้นไหม้อย่างหนัก และได้รุก
ลามเข้าใกล้พื้นที่ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 พร้อมด้วยก าลังพล
จากมณฑลทหารบกที่ 28 ต่างระดมพลเข้าช่วยกันสกัด ช่วงค่ าคืนของวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา  

ล่าสุดนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า ตลอดไฟไหม้ป่าภูสะนาว เราพยายามแต่ก็ยังดับ
ไม่ได้ และวันนี้ได้ยกระดับโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ไฟป่าที่ส านักจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) มาช่วย
ด าเนินการ โดยน าโดรนขึ้นบินแนวไฟ พร้อมกับระดมก าลังทั้งในหน่วยงานทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรี
สองรัก ก าลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 พลเรือน พี่น้องประชาชน หน่วยป่าไม้ของกรมป่าไม้ 
โดยจะมีการรวมพลที่ค่ายทหารศรีสองรัก ซักซ้อมวางแผนขึ้นโดยจะใช้ตามแผนของของวิชาการของกรมป่าไม้ 
ในขณะนี้ในด้านความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ ซึ่งไฟได้โหมไหม้มาตลอด 5 วัน ยังไม่มีท่าทีจะดับได้  
ในวันนี้จึงยกระดับการด าเนินการ 

ส่วนในสภาพอากาศวันนี้ จากการตรวจวัดสภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.เลย โดยแอพพลิเคชั่น Air4Thai โดยกรม
ควบคุมมลพิษ  พบว่าในช่วงเช้ามีค่า AQI เพิ่มสูงถึง 211ไมโครกรัม และยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กเกิด 
2.5 ไมครอน( PM 2.5) มีค่าสูงถึง 85.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุภาพ ซึ่งทาง
จังหวัดคงต้องระดมหน่วยงาน ท้องถิ่น ปภ. ฉีดน้ าทั้งจังหวัด ในส่วนสาเหตุมาจากในช่วงนี้จังหวัดเลย สภาพอากาศ
นิ่งมาก ตามสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยอยู่ในหุบเขา จึงส่งผลให้ฝุ่นละอองปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่น 
ส่วนในการเผาภายในจังหวัด จุดฮอตสปอตก็ขึ้นไม่เยอะแต่อากาศมันนิ่งเท่านั้นเอง 



 

ทหารสนธิก าลังดับไฟป่าภูสนาวตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านับร้อยไร่ 

  
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 67 ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้ป่าภูสะนาว ภูหินยอง พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย จนถึงเช้าวันนี้ ไฟป่าไม่มีทีท่าจะดับเองและยังคงลุกลามต่อไปเรื่อยๆ 
ซึ้งไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วนับร้อยไร่ จนท.บูรณาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าอุดรธานี  ศูนย์ป่าไม้เลย  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย อ.ท่าลี่ 
อ.เอราวัณ อ.ปากชม อ.ภูหลวง และทหาณ มทบ.28 ทหารพราน 21 ค่ายศรีสองรัก ผู้น าหมู่บ้าน กว่า 200 คน 
วางแผนการควบคุมไฟป่า และระดมก าลังพลเข้าสกัดไฟ พร้อมท าแนวกันไฟ แต่เนื่องจากไฟป่าลามพท้นที่และมี
กลุ่มควันเป็นจ านวนมาก จึงเป็นอุปสรรคในการดับไฟ 

 

 

 

 

 

 



 

สนธิก าลังดับไฟป่าภูสะนาว-ภูหินยอง 6 วัน ยังสู้ระดมป้องกันต่อ 

  
เวลา 09.00  น.วันนี้ (6 มี.ค.67) สถานการณ์ไฟป่าที่ภูสะนาว-ภูหินยอง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ที่ลุกลาม
มาแล้วเป็นวันที่ 5 ก็ยังไม่สามารถดับและสกัดไว้ได้คงลุกไหม้กินพื้นที่ป่าจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้ง ต.ศรีสองรัก
และ ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก จึงได้บูรณาการร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าอุดรธานี  ศูนย์ป่าไม้เลย  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย ท่าลี่ 
เอราวัณ  ปากชม ภูหลวง  และหน่วยทหารค่ายศรีสองรัก ผู้น าหมู่บ้าน (ท้องที่ต าบลศรีสองรัก)  โดยก าหนดวาง
แผนการควบคุมไฟป่าและระดมก าลังพลเข้าสกัดไฟ พร้อมท าแนวกันไฟ  ในวันนี้  (6 มี.ค.67) โดยพร้อมกัน  
ณ  อาคารสโมสรค่ายศรีสองรัก เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป   

เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าภูเขาสูงชัน และอากาศที่ร้อน เศษไม้ ใบหญ้าแห้งและตายทับถม ลมพัดแรงเป็น
ระยะๆ ที่เอื้อต่อการลุกไหม้ของไฟป่า ทางจังหวัดเลย ขอให้ผู้เข้าร่วมภารกิจทุกท่านแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม และ
เตรียมอุปกรณ์ในการดับไฟป่าและอุปกรณ์ท าแนวกันไฟป่ามาพร้อมด้วย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก
ได้สนับสนุนอาหารและน้ าดื่มไว้ส าหรับผู้เข้าร่วมภารกิจทุกท่านในครั้งนี้ด้วยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



 

ยิ่งเร่งยิ่งบาน 

นายกฯเศรษฐา ทวีสิน โล่งอกโล่งใจปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.ทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  2,900 ไร่ คุยกันจบ
เรียบร้อยด้วยด ี

 

“แม่ลูกจันทร์” ไม่อยากขัดคอนายกรัฐมนตร ี
ความจริง ปัญหายังไม่จบและจะไม่จบด้วยด ี
เพราะยังมีปัญหาลุกลามตามมาอีก 5 ข้อดังนี้คือ... 
ข้อที่ 1. ประเด็นขัดแย้งเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเป็นหัวเชื้อให้ต้องตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.กับพื้นที่อุทยานทั่ว
ประเทศซึ่งทับซ้อนกันชุลมุนชุลเก 
ข้อที่ 2. ปัญหาอุทยานเขาใหญ่ จะเป็นชนวนระเบิดให้เกิดการตรวจสอบ “คุณสมบัติผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.” 
ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่? มีฐานะยากจนหรือไม”่ ไม่มีที่ดินท ากินหรือไม่?” 
หากพบว่าผู้ครอบครองที่  ส.ป.ก. รายใดไม่ใช่เกษตรกร ไม่มีฐานะยากจน จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ ต้องถูกยึดที่ดิน 
ส.ป.ก.คืน เพื่อน าไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจน ไม่มีที่ดินท ากินได้ใช้ท ามาหากิน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
ข้อที่ 3. ปัญหาหลักเขต ส.ป.ก.ทับซ้อนเขตอุทยานเขาใหญ่จะต้องขยายผลไปตรวจสอบย้อนหลังว่าเจ้าหน้าที่ ส.
ป.ก.คนใด เป็นผู้อนุมัติที่ดิน ส.ป.ก. (ซึ่งเป็นสมบัติแผ่นดิน) ไปประเคนให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร ไม่มีฐานะ
ยากจน เพ่ือแจ้งความด าเนินคดี ฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นรายๆไป 
ใครที่เคยท าหย าฉ่ากับที่ดิน ส.ป.ก.ไว้ เตรียมปล่อยปลาไหลสะเดาะเคราะห์ล่วงหน้าได้เลย 
ข้อที่ 4. ปัญหา ส.ป.ก.ล้ าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเป็น “สารตั้งต้น” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจจัดสรร
ที่ดิน ส.ป.ก.จากปัจจุบันที่มอบอ านาจให้ ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจ 100 เปอร์เซ็นต ์
จะเปลี่ยนกติกาใหม่ให้มีผู้แทนหน่วยราชการต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 
 



เพื่อป้องกันไม่ให้มั่วนิ่มเอาที่ดิน ส.ป.ก.ไปประเคนนายทุน 

ข้อที่ 5.ปญัหาพิพาทระหว่าง ส.ป.ก.กับอุทยานเขาใหญ่จะกลายเป็นฝีหัวช้างให้รื้อที่ดิน ส.ป.ก.ทั่วประเทศ 22 ล้าน
ไร่ เพื่อตรวจสอบสภาพใหม่ให้ถูกหลักเกณฑ์การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

เช่น...พ้ืนที่ ส.ป.ก.ต้องไม่มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ หรือป่าต้นน้ าล าธาร 

ต้องมีหลักฐานว่ามีราษฎรเคยใช้ประโยชน์มาก่อน โดยยึดตามภาพถ่ายดาวเทียม 

พื้นที่ ส.ป.ก.ต้องไม่ใช่พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ลาดชันเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ 

และพื้นที่ ส.ป.ก.ต้องไม่ใช่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทีส่งวนไว้ให้สัตว์ป่าอยู่อาศัยตามธรรมชาติของมัน 

หากสภาพพื้นที่ ส.ป.ก.ขัดหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องเพิกถอนที่ดินคืนให้กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานเป็นผู้ก ากับดูแล
แทน ส.ป.ก. 

“แม่ลูกจันทร”์ ย้ าว่านี่คือเหตุผล 5 ประเด็น ที่จะท าให้ปญัหาที่ดิน ส.ป.ก.ทับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังจบ
ไม่ได้ ยังจบไม่เป็น และยังจบไม่ดี 

ข้อส าคัญ...การใช้ “แผนที่วนัแม็ป” ของกรมแผนที่ทหารมาชี้ขาดปัญหาแนวเขต ส.ป.ก.กับแนวเขตอุทยาน ปัญหา
ก็ไม่จบอยู่ดี 

เพราะปัญหาใหญ่มันเกี่ยวกบั “คุณสมบัติ” ผู้มีสิทธ์ได้รบัจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 

และ “สภาพพื้นที่ตรงนั้น” ควรเป็นที่ดิน ส.ป.ก. หรือไม่ควรเป็นที่ดิน ส.ป.ก. 

ใครที่เชื่อว่าปัญหาจบแล้ว คยุกันจบแล้ว คยุกันรู้เรื่องแล้ว 

เลิกฝันกลางวันได้แล้วโยม. 

“แม่ลูกจันทร”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อินไซด์ถกพื้นที่ทับซ้อน‘เขาใหญ่’ 2กมธ.เชื่อโยงขบวนการ‘ทุจริต’-เจออีกคนต่างถิ่นยึดส.ป.ก. 

 
‘ชัยวัฒน์’ลั่นปมแผนที่ทหารขอจบในชั้นศาล ‘กฤษฎีกา’ชี้ส.ป.ก.ออกเอกสารสิทธิ์ได้เฉพาะในพื้นที่จ าแนกออกจาก
ป่าถาวรเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอ ‘กมธ.ที่ดินฯ’ส่ง 10 รายชื่อคนต่างถิ่นส่อได้ที่ ส.ป.ก.โดยไม่ชอบให้ ป.ป.ช.  
เชื่อมีขบวนการทุจริต 2 กมธ. พร้อมหน่วยงานพิพาทจ่อลงพื้นที่ส ารวจรังวัดพื้นที่พร้อมกันสัปดาห์หน้า 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.)  
การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อและ
เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธาน กับกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตาม
ปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , พล.ต.อ.พัชรวาทวงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), เลขานุการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , เลขานุการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, เจ้ากรมแผนที่
ทหาร, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา,นายอ าเภอปากช่อง เข้ามาช้ีแจง 

 



นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ สอบถามว่า  
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่มือ
ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ในมือ
ของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจากส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต  
และหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการ
พื้นที่ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร 
ทั้งนี ้หากมีการออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคด ี

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อีก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขตส.ป.ก. และส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว ก็ไม่
ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์ กล่าว  

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน  
ส.ป.ก.หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตาม
ความเป็นจริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ที่เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่
ออกให้ ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ
ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก.จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการ
สอบถามว่า หากมีการยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ เราได้มีการจัดที่ดินให้
ราษฎรภายใต้กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งจะให้สิทธิ์ราษฎรใน
การท ากิน และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติ ได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึด
หน่วยงานที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต 
เอามาสรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม่  

ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือ พื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 25 วรรคสาม 



ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่ เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก. อ้างว่ามีความล่าช้าและมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่าน้ัน  

ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ต่อมานายเลาฟั้ง กล่าวอีกว่า  จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฎหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป 

ด้านตัวแทน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช.  และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง 
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือตั้งอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป 

ขณะที่นายสุริยน  พัชรครุภานนท์   รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า 
ควรจะมีการจัดลงส ารวจพื้นที่ เพื่อความชัดเจน ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยคาด
ว่าจะสามารถลงพื้นที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า  และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการวันแมป 

ด้านนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช.ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. 
และจังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตาและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ.จะร่วมลงพื้นที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้น จ านวน 10 รายช่ือ
นั้น พบว่า เป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 



 

2 กมธ.การที่ดิน-มั่นคง ถกร่วมแก้ปม ส.ป.ก.รุกเขาใหญ่ จ่อชง ป.ป.ช.ลุยสอบ 

 
2 กมธ.ที่ดิน-มั่นคงฯ ถกร่วมแก้ปัญหาออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.รุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ่อชง ป.ป.ช.สอบ
ขบวนการทุจริต 'กฤษฎีกา' ชี้ออกได้เฉพาะพื้นที่จ าแนกจากป่าถาวร ไม่ใช่ทั้งอ าเภอ 'ชัยวัฒน์' ลั่นปมแผนที่ทหาร 
ขอจบในชั้นศาล 

เมื่ อวันที่  6  มี .ค . 2567 ที่ รัฐสภา มีการป ระชุมร่วมกันระหว่างคณ ะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธาน กับกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธานโดยพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูป
ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , 
เลขาธิการส านั กงานคณ ะกรรมการกฤษฎี กา , อธิบดี กรมอุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า และพั นธุ์พื ช ,  
ผอ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ , เจ้ากรมแผนที่ทหาร, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา,นายอ าเภอปากช่อง เข้ามาช้ีแจง 

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า รับ
ข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่มือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ในมือ
ของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจาก ส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต และ



หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่
ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร หากมี
การออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

ด้านนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคด ี

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อีก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขตส.ป.ก. และส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่ าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว  
ก็ไม่ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์ กล่าว   

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน  
ส.ป.ก.หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตาม
ความเป็นจริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ที่เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่
ออกให้ ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ
ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก.จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการ
สอบถามว่า หากมีการยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ เราได้มีการจัดที่ดินให้
ราษฎรภายใต้กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งจะให้สิทธิ์ราษฎรใน
การท ากิน และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติ ได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึด
หน่วยงานที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต 
เอามาสรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม่   

ส่วนตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจาก
พื้นที่ป่าไม้ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้ งนี้ตามมาตรา 25 
วรรคสาม ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่าน
มามีปัญหากับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 
2532 กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้
ประกาศคลุมไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก. อ้างว่ามีความล่าช้าและมีปัญหา
เรื่องงบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอ



เท่านั้น  ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ต่อมานายเลาฟั้ง กล่าวอีกว่า  จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฏหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป  

ด้านตัวแทนจากส านักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช.  และอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อเท็จจริง เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อต้ังอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป  

ขณะที่นายสุริยน  พัชรครุภานนท์ รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า 
ควรจะมกีารจัดลงส ารวจพ้ืนที่ เพื่อความชัดเจน ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน โดยคาด
ว่าจะสามารถลงพื้นที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า  และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการ
วันแม๊พ 

ด้านนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช.ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. 
และจังหวัดเพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตาและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ.จะร่วมลงพื้นที่ด้วย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ในพื้นที่ บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้น จ านวน 10 รายชื่อนั้นพบว่า เป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า  
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่มือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ในมือ
ของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจาก ส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต และ
หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่
ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร หากมี
การออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

ด้านนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้ นที่อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคด ี



 

 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการ
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธาน กับกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขต
ปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , พล.ต.อ.พัชรวาทวงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), เลขานุการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , เลขานุการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, เจ้ากรมแผนที่ทหาร, 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา,นายอ าเภอปากช่อง เข้ามาช้ีแจง 

ทั้งนี้นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า 
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่มือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ในมือ
ของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจากส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต และ
หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่



ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ 
หากมีการออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคดี  

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อีก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขตส.ป.ก. และส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว ก็ไม่
ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล”นายชัยวัฒน์กล่าว   

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน ส.
ป.ก.หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเง่ือนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตามความ
เป็นจริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่
เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่ออกให้ 
ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของส.ป.ก. ซึ่ง 
ส.ป.ก.จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการสอบถามว่า 
หากมีการยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ เราได้มีการจัดที่ดินให้ราษฎรภายใต้
กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งจะให้สิทธิ์ราษฎรในการท ากิน 
และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติ ได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึด
หน่วยงานที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต 
เอามาสรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม่   

โดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 25 วรรคสาม 
ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่ เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก. อ้างว่ามีความล่าช้าและมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่านั้น  
ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 



ต่อมานายเลาฟั้ง กล่าวอีกว่า  จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฏหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป  

ด้านตัวแทน ป.ป.ช.   เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช.  และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง 
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือตั้งอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป  

ขณะที่นายสุริยน  พัชรครุภานนท์   รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า 
ควรจะมีการจัดลงส ารวจพื้นที่ เพื่อความชัดเจน    ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดย
คาดว่าจะสามารถลงพื้นที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า  และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการ
วันแม๊พ 

ด้านนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช.ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. 
และจังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตาและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ.จะร่วมลงพื้นที่ด้วย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้น จ านวน 10 รายช่ือ
นั้น พบว่า เป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สปก.เขาใหญ่ ลั่นจบในศาล 2รมต.เท‘กมธ.’ 

 

ศึกที่ดิน "ส.ป.ก." เขาใหญ่  กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพย์ ยังไม่จบ 2 กมธ.สภาฯ เรียกผู้เกี่ยวข้องแจง 
"ธรรมนัส-พัชรวาท" ไม่ยอมมาให้ข้อมูล "ชัยวัฒน์" ย้ าปัญหาปมแผนที่ทหารจบในชั้นศาล "กฤษฎีกา" ชี้ ส.ป.ก.  
ออกเอกสารสิทธิได้เฉพาะในพื้นที่จ าแนกออกจากป่าถาวรเท่านั้น "กมธ.ที่ดินฯ" มั่นใจมีขบวนการทุจริต 

วันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร  สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน กับ กมธ.  
ความมั่นคงแห่งรัฐ  กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ในการประชุมได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ ร.อ .ธรรมนัส 
มีหนังสือแจ้งขอเลื่อน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน  คือเป็นประธานวันสถาปนา ส.ป.ก. ,   พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์
สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรองปลัดกระทรวงทรัพย์เข้าชี้แจง
แทน, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่ทางส านักงานฯ ไม่เข้าร่วมชี้แจงและไม่ส่งผู้แทน, ผู้แทนจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ , 
เจ้ากรมแผนที่ทหาร, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายอ าเภอปากช่อง 

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ สอบถามว่า  
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอร์รัปชันในพื้นที่ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์จะไม่ได้ตกสู่มือประชาชน ส.ป.ก.  
จะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร จะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร 



นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก. 
ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร หากมีการออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง 
แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า  
แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิดกฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน หากเป็นพื้นที่ ส.
ป.ก.สามารถด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคดี 

“ต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขต ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ เพราะ
กฤษฎีการะบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว ไม่ต้องมาคุยกัน  
แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์กล่าว 

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า เรื่องที่ดิน ส.ป.ก.  
หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด เราต้องดูตามความเป็น
จริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ที่เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่ออกให้ 

ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก.  
จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการสอบถามว่าหากมี
การยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้วจะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เราได้มีการจัดที่ดินให้ราษฎรภายใต้กฎหมาย
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ซึ่งจะให้สิทธิราษฎรในการท ากิน และยัง
อนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึดหน่วยงาน
ที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต เอามา
สรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม ่

โดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก.ในขณะนั้นว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่กว่า 3.3 หมื่นไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ตามมาตรา 25 วรรคสาม 
ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น 



ในกรณีที่เป็นปัญหานี้ ทาง ส.ป.ก.อ้างว่ามีความล่าช้าและมีปัญหาเรื่องงบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขต
ด าเนินการ ส.ป.ก.ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่านั้น ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมาประกอบการพิจารณาด้วย 

นายเลาฟั้งกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่คนใน
พื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฎหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนดหรือ
ถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบเอกสาร
หลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป 

ขณะที่ตัวแทน ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตั้งอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป 

นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า ควรจะมี
การจัดลงส ารวจพื้นที่เพื่อความชัดเจน ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วย และจะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยคาดว่าจะ
สามารถลงพื้นที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการวันแมป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กมธ.ที่ดิน ถกปมพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ แฉพบ 10 รายชื่อคนต่างถิ่นส่อไดท้ี่ สปก. 

 

“ชัยวัฒน์” ลั่นปมแผนที่ทหารขอจบในชั้นศาล ด้าน “กฤษฎีกา” ชี้ส.ป.ก.ออกเอกสารสิทธิ์ได้เฉพาะในพื้นที่จ าแนก
ออกจากป่าถาวรเท่านั้นไม่ใช่ทั้งอ าเภอ ขณะที่ “กมธ.ที่ดินฯ” ส่ง 10 รายชื่อคนต่างถิ่นส่อได้ที่ ส.ป.ก.โดยไม่ชอบ
ให้ ป.ป.ช. เชื่อมีขบวนการทุจริต 2 กมธ. พร้อมหน่วยงานพิพาทจ่อลงพื้นที่ส ารวจรังวัดพื้นที่พร้อมกันสัปดาห์หน้า 

6 มี.ค.2567 - ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็น
ประธาน กับกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ 
โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.), เลขานุการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต,ิ เจ้ากรมแผนที่ทหาร, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา,นายอ าเภอปากช่อง เข้ามาช้ีแจง 

 

 



ทั้งนี้นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า 
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่มือ
ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ในมือ
ของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจากส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และ
หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่
ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ 
หากมีการออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า 
แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิดกฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่  
ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคดี 

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อี ก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขตส.ป.ก. และส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว  
ก็ไม่ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล”นายชัยวฒัน์กล่าว 

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน  
ส.ป.ก.หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตาม
ความเป็นจริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ที่เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่
ออกให้ ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้ าหลักเกณฑ์ของ
ส.ป.ก. ซึ่ง ส.ป.ก.จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการ
สอบถามว่า หากมีการยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ เราได้มีการจัดที่ดินให้
ราษฎรภายใต้กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งจะให้สิทธิ์ราษฎรใน
การท ากิน และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติ ได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึด
หน่วยงานที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต 
เอามาสรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม ่

โดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 25 วรรคสาม 



ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่ เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก. อ้า งว่ามีความล่าช้าและมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่านั้น 
ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ต่อมานายเลาฟั้ง กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฏหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ  ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป 

ด้านตัวแทน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง 
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือตั้งอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป 

ขณะที่นายสุริยน พัชรครุภานนท์ รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า ควร
จะมีการจัดลงส ารวจพื้นที่ เพื่อความชัดเจน ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยคาดว่า
จะสามารถลงพ้ืนที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการวันแม๊พ 

ด้านนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช.ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. 
และจังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตาและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ.จะร่วมลงพื้นที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้น จ านวน 10 รายช่ือ
นั้น พบว่า เป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฤษฎีกาแจงชัด ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิได้เฉพาะพื้นที่จ าแนกออกจากป่าถาวรเท่านั้น 

"กฤษฎีกา" ชี้ ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิได้เฉพาะในพื้นที่จ าแนกออกจากป่าถาวรเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอ 
"ชัยวัฒน์" ลั่นปมแผนที่ทหารขอจบในชั้นศาล ด้าน "กมธ.ที่ดินฯ" ส่ง 10 รายชื่ อคนต่างถิ่น ส่อได้ที่ ส.ป.ก. 
โดยไม่ชอบให้ ป.ป.ช. เชื่อมีขบวนการทุจริต ขณะ 2 กรรมาธิการ พร้อมหน่วยงานพิพาท จ่อลงรังวัดใหม่ 
สัปดาห์หน้า 

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 
เป็นประธาน กับ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่มีน าย
รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ซึ่ ง ได้ เชิ ญ  ร .อ .ธ รรม นั ส  พ รห ม เผ่ า  รม ว .เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์ , พ ล .ต .อ .พั ช รว าท  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) , เลขานุการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , เลขานุการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผอ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, เจ้ากรมแผนที่ทหาร, 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายอ าเภอปากช่อง เข้ามาช้ีแจง 

ทั้งนี้ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า 
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอร์รัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก. มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่
มือประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก. คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ใน
มือของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจาก ส.ป.ก. ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต และ



หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่
ทับซ้อน ในทางปฏิบัติ หาก ส.ป.ก. ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ 
หากมีการออก ส.ป.ก. ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ แล้วผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคดี 

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อีก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขต ส.ป.ก. และ ส.ป.ก. มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว ก็ไม่
ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์ กล่าว 

นายวีรยุทธ วรรณเลิศสกุล ผอ.ส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. หาก
อะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตามความเป็นจริง 
หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็น
ปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่ออกให้ ทั้งนี้ 
ทาง ส.ป.ก. ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. ซึ่ง ส.
ป.ก. จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการสอบถามว่า 
หากมีการยกเลิก ส.ป.ก. ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ เราได้มีการจัดที่ดินให้ราษฎรภายใต้
กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ซึ่งจะให้สิทธิราษฎรในการท ากิน 
และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 

ขณะที่นายอภิชาติ ได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึด
หน่วยงานที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต 
เอามาสรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม ่

โดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 วรรคสาม 
ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก. ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่ เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก. อ้างว่ามีความล่ าช้าและมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่านั้น 



ทั้งนี้  กมธ. ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. เพื่อมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ต่อมานายเลาฟั้ง กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฎหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช. น าไปตรวจสอบต่อไป 

ตัวแทน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อต้ังอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป 

ขณะที่นายสุริยน พัชรครุภานนท์ รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า ควร
จะมีการจัดลงส ารวจพื้นที่ เพื่อความชัดเจน ซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยคาดว่า
จะสามารถลงพ้ืนที่เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการวันแม็พ 

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช. ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. และ
จังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตา และได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ. จะร่วมลงพื้นที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ในพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้นจ านวน 10 รายชื่อนั้น พบว่าเป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ชัยวัฒน์’ ลั่นหมุดเขาใหญ่ให้จบในชั้นศาล-‘เลาฟั้ง’ ส่ง 10 รายชื่อ ส่อได้ที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบให้ 
ป.ป.ช. 

 
‘ชัยวัฒน์’ ลั่นหมุดเขาใหญ่ให้จบในชั้นศาล ด้าน ‘กฤษฎีกา’ ชี้ ส.ป.ก.ออกเอกสารสิทธิได้เฉพาะ พท. จ าแนกออก
จากป่าถาวรเท่านั้น ‘เลาฟั้ง’ ส่ง 10 รายชื่อ ส่อได้ที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบให้ ป.ป.ช. 2 กมธ. จ่อลงพื้นที่ส ารวจรังวัด
พร้อมกันสัปดาห์หน้า 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ก ารที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการ
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธาน กับ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เป็นประธาน มีการพิจารณาวาระติดตามปัญหา
เขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

 



ซึ่งได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) , 
เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), เลขานุการส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ, เจ้ากรมแผนที่ทหาร, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายอ าเภอปาก
ช่อง เข้ามาช้ีแจง 

โดยนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ในฐานะเลขานุการ กมธ.การที่ดินฯ ได้สอบถามว่า 
รับข้อมูลจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนมือและมีการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงการทุจริต
คอร์รัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ หากกระบวนการออก ส.ป.ก.มีการทุจริต ผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ตกสู่
มือประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.คือการกระจายที่ดินสู่เกษตรกร แต่ขณะนี้ที่ดินไม่ได้อยู่ใน
มือของเกษตรกร เพราะมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ที่ดินไม่ตกถึงมือเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ ไม่ได้รับ
ความชัดเจนจาก ส.ป.ก.ว่าจะจัดการปัญหาการทุจริตอย่างไร รวมถึงจะป้องกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการทุจริต และ
หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะท าอย่างไร นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการพื้นที่
ทับซ้อน ในทางปฏิบัติหาก ส.ป.ก.ออกในพื้นที่ที่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยาน จะด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ 
หากมีการออก ส.ป.ก.ให้กับชาวบ้านจริง แต่อยู่ในพื้นที่อุทยานจะท าอย่างไร 

ายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนที่เป็นตัวก าหนดว่าใครผิด
กฎหมายหรือใครผิดระเบียบ หากผิดระเบียบก็แค่กล่าวตักเตือน แต่หากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดเป็นพื้นที่ป่า ผิดระเบียบ ไม่ได้ผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องดูว่าหากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ แล้วผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกด าเนินคดี 

“ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าอยากจบหล่อๆ เหมือนครั้งที่เจอในอุทยานแห่งชาติทับลาน แล้ววันนี้จะมาจบแบบนี้อีก
ไม่ได้ จึงต้องมีความชัดเจนว่าเป็นเขตอุทยานหรือเขต ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.มีอ านาจในการเข้าไปขีดเขตแดนหรือไม่ 
เพราะกฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่สามารถท าได้ ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากบอกว่าเรื่องแผนที่เขตแดนจบแล้ว ก็ไม่
ต้องมาคุยกัน แต่หากออกมาโดยไม่ชอบ ผมขอจบในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์กล่าว 

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องที่ดิน ส.
ป.ก.หากอะไรที่ไม่ได้ออกถูกต้องตามระเบียบเง่ือนไข เพราะการประกาศคือการคลุมทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูตามความ
เป็นจริง หากเป็นพื้นที่ป่า ระเบียบและกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจท า ฉะนั้น ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่
เป็นปัญหาที่มีการท ารังวัดไปแล้ว 5 แปลง แต่สภาพไม่เหมาะส าหรับการท ากินเพราะเป็นพื้นที่ป่า เขาก็ไม่ออกให้ 
ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของตนเองไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. ซึ่ง 
ส.ป.ก.จะอนุมัติได้ต้องมีร่องรอยของการท ากิน และระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่มีการสอบถามว่า 
หากมีการยกเลิก ส.ป.ก.ไปแล้ว จะท าอย่างไรนั้น ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ เราได้มีการจัดที่ดินให้ราษฎรภายใต้
กฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งจะให้สิทธิราษฎรในการท ากิน 
และยังอนุญาตให้อยู่ตามปกติหากมีการเพิกถอน ส.ป.ก. 



ขณะที่นายอภิชาติได้สอบถามส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายึดหน่วยงาน
ที่ประกาศแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเป็นที่ตั้ง ก็แสดงว่าสิ่งที่กรมแผนที่ทหารท ามาเป็นแค่ข้อสังเกต เอามา
สรุปว่าเป็นแนวเขตของใครไม่ได้ใช่หรือไม ่

โดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบว่า กฤษฎีกาเคยมีหนังสือถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าเขตด าเนินการของ ส.ป.ก. ในขณะนั้น ว่าน่าจะท าได้เฉพาะในเขตที่มีการจ าแนกออกจากพื้นที่ป่าไม้
ถาวรเท่านั้น คือพื้นที่ 3.3 หมื่นกว่าไร่ ถ้านอกเขตจ าแนกไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 วรรคสาม 
ก าหนดไว้ว่าการที่จะก าหนดเขต ส.ป.ก. ให้ด าเนินการเฉพาะเขตที่จะปฏิรูปที่ดินเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา
กับประชาชน ต้องขออนุญาต ส.ป.ก.ก่อนด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ในปี 2532 
กฎหมายจึงเขียนไว้ชัดว่าให้ด าเนินการเฉพาะในเขตที่จะด าเนินการปฏิรูปเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งอ าเภอที่ได้ประกาศคลุม
ไว้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่งในกรณีที่ เป็นปัญหานี้ทาง ส.ป.ก.อ้างว่ามีความล่าช้าและมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเขตด าเนินการ ส.ป.ก. ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งอ าเภอ แต่เฉพาะบางส่วนของอ าเภอเท่านั้น 
ทั้งนี้ กมธ.ได้ขอเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.เพื่อมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ต่อมานายเลาฟั้งกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ได้ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีการทุจริตออกโฉนดให้คนที่ไม่ใช่คน
ในพื้นที่ มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ต่างอ าเภอ ซึ่งตามกฎหมาย ส.ป.ก. ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการออกโฉนด
หรือถือครองที่ดิน โดยพบว่ามีจ านวน 58 รายชื่อ โดยมี 10 รายชื่อ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ จึงขอมอบ
เอกสารหลักฐานให้ ป.ป.ช.น าไปตรวจสอบต่อไป 

ด้านตัวแทน ป.ป.ช.กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง  
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือตั้งอนุฯ ไต่สวนหาผู้กระท าผิดต่อไป 

ขณะที่นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวว่า  
ควรจะมีการจัดลงส ารวจพื้นที่ เพื่อความชัดเจนซึ่งคณะที่ประชุมก็เห็นด้วยและจะร่วมลงพื้นที่ ด้วยเช่นกัน  
โดยคาดว่าจะสามารถลงพื้นที่ เพื่อร่วมกันรังวัดที่ดินได้ภายในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบที่
คณะกรรมการวันแมป 

ด้านนายรังสิมันต์กล่าวว่า ขอให้ทาง คทช.ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ ส.ป.ก. คทช. 
และจังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจพิสูจน์รังวัดที่ดินให้เห็นกับตาและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดย กมธ.จะร่วมลงพื้นที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ซึ่งไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้น จ านวน 10 รายช่ือ
นั้น พบว่า เป็นบุคคลที่มาจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เขตปทุมวัน กทม. เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรี  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

 

 

 



 

อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ย้ า พื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานฯ รุกที่ ส.ป.ก.  
สร้างถนนแนวตรวจการณ์ กันพื้นที่เป็นป่าใหม ่

 
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ระบุว่า กรณีข้อพิพาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่  
และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดนครราชสีมานั้น เท่าที่มีการตรวจสอบภาพถ่ายทาง
อากาศ และหลักฐานในการใช้ท ากินของเกษตรกร พบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีการใช้เป็นพื้นที่ท ากินของเกษตรกรมา
ก่อน และพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าเสื่อมโทรม ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. และมีการจ าแนกก่อนมอบหมายพื้นที่ให้  
ส.ป.ก. เพื่อจัดสรรให้เกษตรกร 

  
ซึ่งหากย้อนไปเมื่อประมาณปี 2536-2537 กรมอุทยานแห่งชาติ มีการท าถนนตรวจการณ์ที่รุกล้ ามาในเขต ส.ป.ก 
กว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแนวเส้นใหม่ตามแนวถนน พร้อมทั้งห้ามให้เกษตรกรเข้าไปรุกล้ าพื้นที่โดยเด็ดขาด ซึ่งกรม
อุทยานฯ อ้างว่าพื้นที่แนวถนนที่ท าขึ้นมาใหม่ เป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติโดยชอบ เนื่องจากเป็นป่าที่
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่ความเป็นจริงพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมทั้งหมด สามารถตรวจสอบภาพถ่ายทาง
อากาศได้ในช่วงปี 2535-2536 ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นป่าสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 



ปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นทาง
สังคม ต้องแยกออกเป็น 2 ประเด็น 

คือ 1.การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ที่ออกโฉนดให้เกษตรกรที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
2.พื้นที่ทับซ้อนระหว่าง 2 หน่วยงาน ยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติ รุกล้ าพื้นที่ ส.ป.ก. กว่า 1 กิโลเมตร ตามแนว
ถนนที่มีการสร้างใหม่ 

  
“ส.ป.ก. ไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับกรมป่าไม้มาก่อน แต่พอแยกกัน กลายมาเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ ก็ได้มีการสร้าง
ถนนแนวตรวจการณ์และขับไล่ชาวบ้านออกนอกเขต ส.ป.ก. โดยอ้างว่าเป็นที่อุทยาน พร้อมไล่จับชาวบ้าน จึงท าให้
เกิดปัญหามาโดยตลอด ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ ท าให้ปัจจุบันเกิดเป็นแนวป่าใหม่ จากนี้ไปพื้นที่ดังกล่าว เป็นป่าไม้
ที่สมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ก็ไม่ควรที่จะจัดพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อให้เกษตรกรใช้ท ากิน แต่ควรมอบ
ให้เป็นพื้นที่ป่า และท าเป็นป่าชุมชนเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันรักษา พร้อมย้ าว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวที่เกิดข้อ
พิพาท สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี 2536″ นายสรรเสริญ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปิดผลสรุปเกษตร MOU ทส. แก้ข้อพิพาทอุทยานเขาใหญ่ เดินหน้า 4 แนวทาง 

 
กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เดินหน้า 4 แนวทาง
หาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เตรียมยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ One Map พิจารณา 

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ว่า ที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกัน และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี ้

1) ประเด็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งสองกระทรวงตกลงกันให้น าเข้าสู่การพิจารณา เรื่องแนวเขตที่ดินที่
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่ผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว หรือคณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขต
ที่ดินในเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
ตัดสินใจเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการดังกล่าว และเสนอส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา
เพื่อหาข้อยุติต่อไป 

 



2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม ้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดส่งข้อมูลแผนที่
ในรูป Shape File แสดงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อน พื้นที่ที่ควรแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากิน หรือควร
สงวนไว้ตามหลักวิชาการทางทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (Corridors) พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมายและพื้นที่แนวป่ากันชน 

รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การจัดที่ดินให้ราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พื้นที่
เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) เฉพาะพื้นที่ส่วนที่
คาดว่าเป็นปัญหาทับซ้อนกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แก่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากิน หรืออนุรักษ์ไว้โดยไม่จัดสรรให้ประชาชน ภายใน 
30 วัน 

3) ให้ความร่วมมือส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวเขตการจัด
ที่ดินให้แก่เกษตรกร กรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในแต่ละจังหวัด โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่ดินที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งผู้แทนกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนกรมป่าไม้ 

4) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการจัดที่ดินให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
ซื่อสัตย์ โดยยึดถือกฎหมาย และประโยชน์ของเกษตรกรเป็นส าคัญ ตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกษตรกรได้มีที่ดิน
ท ากิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประธาน กมธ.สาธารณสขุ ห่วง จนท.ดับไฟป่า มอีุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

 
หมอทศพร ประธาน กมธ.สาธารณสุข ห่วงจนท.ดับไฟป่า มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เร่งรัฐบาลเพิ่มงบประมาณ 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 1 ประธาน
กรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปดูสถานการณ์ไฟป่า ที่วัดพระธาตุดอยเล็ง อ.เมืองแพร่ 

โดยมีนายสุวิทย์ ฟูค า หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่  และ นายชาตรี 
สัทธรรมนุวงศ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขา
แพร่ ได้รายงานว่า 

“พวกเรามีกัน 15 หน่วย ดูแลไฟป่าในพืน้ที่ป่าเป็นล้านไร่ในเมืองแพร่” 

“หน่วยช่อแฮ มีกันแค่ 10 กว่าคน ดูแลทั้งอ าเภอเมือง และอ าเภอสูงเม่น” 

“ปีที่แล้ว มีไฟป่ากว่า 10,000 จุด ขาดแคลนทั้งคน ทั้งงบประมาณ ทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า เครื่องเป่าลม ช่วยได้เยอะ 
แต่มีแค่หน่วยละสองเครื่อง ทั้งจังหวัดมี 30 เครื่อง” 

นายแพทย์ ทศพร กล่าวว่า จะไปผลักดัน ให้รัฐบาลเห็นความส าคัญ เพิ่มงบประมาณ และ จัดหาอุปกรณ์ ดับไฟป่า 
ให้เพียงพอ เพิ่มบุคลากร ให้เงินตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
ประชาชนก็สามรถช่วยกันได้ โดยช่วยกันบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม ราคาเครื่องละประมาณ 5000 บาท 
ให้หน่วยดับไฟป่า โดยในขณะที่อยู่บนวัดพระธาตุดอยเล็งนั้น มองไป ที่ภูเขา ไกลๆ จะเห็นจุดไฟไหม้ มีควันลอย
โขมง อยู่ 3 จุด 



   

ทางด้านส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้เชิญร่วมส่งน้ าใจ ผู้ปฎิบัติ
หน้าที่ดับไฟป่า รับบริจาคน้ าดื่ม อาหาร เครื่องด ารงชีพในป่าวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.  
ที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมอุทยานฯทุ่มงบ จ้างชาวบ้านเดือนละ 9 พันเฝ้า 1,580 จุด ระวังไฟปา่ 17 จว.ภาคเหนือ 

  
อธิบดีกรมอุทยานฯ เผย ทุ่มงบ 162 ล้านบาท จ้างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเดือนละ 9 พัน ประจ าจุดเฝ้าระวัง
ไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ 

วันที่ 6 มี.ค.2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ตามที่ครม. 
มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นกว่า 272 ล้านบาท 

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดแบบครบวงจร แบ่งเป็น กรมป่าไม้กว่า 109 ล้านบาท และกรมอุทยานฯ กว่า 162 ล้านบาท 
โดยจะน าไปจ้างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามาประจ าจุดเฝ้าระวังไฟป่า 

 



นายอรรถพล กล่าวอีกว่า จุดเฝ้าระวังไฟป่ามีอยู่ 1,580 จุด จ้างงานมาประจ าจุดๆละ 3 คน ให้ค่าตอบแทนเดือน
ละ 9,000 บาท กรอบการว่าจ้าง 2 เดือนครึ่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งการจัดซื้อเครื่องเป่าลม ค่าประกอบเลี้ยง 
และอื่นๆจุดละประมาณ 100,000 บาท เชื่อว่างบประมาณส่วนนี้จะช่วยควบคุมและลดไฟป่าได้มีประสิทธิภาพขึ้น 

โดยเฉพาะการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟ ทั้งนี้มีความกังวลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ร้อนและสูงขึ้นอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ดับไฟป่าได้ เช่น ความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่กลางเดือนก.พ. ที่ผ่านมาจนถึง
ขณะนี ้

เบื้องต้นกรมอุทยานฯ จัดเวลาและแบ่งก าลังพลออกไปท างานและพักผ่อน 2 -3 วัน สับเปลี่ยนก าลังลดความ
เหนื่อยล้าให้ได้มากที่สุดและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายระหว่างเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ในการลดจุดความร้อนให้ได้ร้อยละ 50 ขณะนี้
สามารถลดจุดความร้อนได้แล้วร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และยังคงเดินหน้าลดจุดควม
ร้อนให้ได้มากกว่านี้ ขณะที่การเฝ้าระวังไฟป่าจ าเป็นต้องจับตาเป็นพิเศษจนถึงกลางเดือนเม.ย.นี้ โดยเฉพาะ  
จ.แม่ฮ่องสอน และ เชียงราย หากฝนมาเร็วจะช่วยลดการเกิดไฟป่าลงได้มาก 


